



รายงานสังคมมิตร ศิษย์ ครู ฝึกการพูดครั้งที่ 2531 ประจำวันที่ 1 เดือนกันยายน พ.ศ.2567

★ **เปิดประชุม** โดยนายกสโมสรฯ ศ.คลินิก ทพ.วิรัช พัฒนาการณ์: เปิดประชุม 15.06 น. นายภา เล่าถึงบรรยากาศการร่วมงานเปิดสำนักงานของ สว.กัลยา ใหญ่ประสาน ที่จังหวัดลำพูน วานนี้ว่า ได้ประสบการณ์มากมายจากผู้ร่วมงานทั้งจากเจ้าคณะจังหวัดลำพูน นักการเมืองท้องถิ่น-นักธุรกิจ รวมถึงพิธีกรในงานฯ ล้วนเป็นผู้ที่มีความสามารถในการพูดอย่างมาก และปีนี้ สว.กัลยา ใหญ่ประสาน ได้รับเลือกให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นของโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ในโอกาสนี้ สโมสรฝึกการพูดแห่งลานนาไทย เชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีด้วย

★ **พิธีกร** โดย คุณโปรงนภา อัครชินเรศ: สโมสรฝึกการพูดแห่งลานนาไทย เชียงใหม่ ย้ายยืนยาวนานเข้าสู่ปีที่ 50 แล้ว มีสิ่งใหม่ ๆ เกิดขึ้นหลายอย่าง แนะนำธง-ตราสัญลักษณ์สโมสรฯ ค้อนเปิด-ปิดการประชุม ถ้วยแก้วสำหรับผู้พูดฉบับล้นดีเด่นและถ้วยไม้สักทองสำหรับผู้พูดแบบเตรียมตัวดีเด่น การฝึกพูดในแต่ละสัปดาห์มี 3 วาระ ได้แก่ การฝึกการพูดแบบฉบับล้น การฝึกการพูดแบบเตรียมตัว และการฝึกการประเมิน เจ้าจ้อสำหรับปรับผู้ใช้คำฟุ่มเฟือย จากนั้นดำเนินการประชุมตามวาระ

★ **ประธานฝึกการพูดแบบฉบับล้น** โดย คุณปรานี วิริยะสุธี: การพูดแบบฉบับล้นเป็นการพูดที่ไม่ได้เตรียมตัวมาก่อน วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เราเป็นนักอ่าน นักฟัง นักคิด และนักพูดที่ดี ทำให้พูดเป็นและทันคน ทันโลก ส่งเสริมประสบการณ์ และฝึกสมาธิ ทำให้สามารถจับประเด็นสิ่งที่ได้ยิน คิดอย่างเป็นระบบ และถ่ายทอดเป็นคำพูดให้ผู้ฟังเข้าใจได้ แนะนำกติกาเวลาการตอบฉบับล้นในสโมสรฯ 2 นาที +/- 30 วินาที พร้อมสัญญาณไฟ ผู้ฟังสามารถให้คะแนนผู้ตอบที่ถูกใจท่านในใบ Popular vote รางวัลสำหรับผู้ตอบคำถามฉบับล้นดีเด่นจากการให้คะแนนของผู้ฟัง คือ รางวัลปรบมือ พร้อม Popular vote card หรือรางวัลถ้วยแก้วที่มีตราสโมสรฯ สำหรับผู้ตอบคำถามได้ดีเยี่ยม

คำถามที่ 1 “ท่านคิดว่ารัฐบาลชุดนี้จะฟื้นฟูเศรษฐกิจและเรียกคืนความนิยมจากประชาชนได้หรือไม่? เพราะเหตุใด?” ผู้ตอบ อ.ภาณุพงศ์ ไชยวรรณ: การเมืองเป็นเรื่องที่ซับซ้อน-สับสน และประชาชนก็งงง จากศัตรู 20 ปี เรียกได้ว่า DNA ต่างกัน แต่วันนี้มาอยู่ข้างเดียวกัน ผลประโยชน์ที่ลงตัวเป็นผลประโยชน์ของนักการเมืองและไม่มั่นใจว่าเป็นผลประโยชน์ที่ลงตัวสำหรับประชาชนด้วยหรือไม่ ดังนั้นผู้พูดจึงไม่มั่นใจว่าจะฟื้นฟูเศรษฐกิจและเรียกความมั่นใจจากประชาชนได้หรือไม่ และความไม่แน่นอนกับความมั่นคงของอนาคตรัฐบาลคือเสียงสะท้อนของเศรษฐกิจของประเทศไทยที่อาจจะไม่ฟื้นก็เป็นได้

คำถามที่ 2 “ท่านคิดว่า วิกฤตน้ำท่วมในปี พ.ศ.2567 จะกระทบต่อเศรษฐกิจไทยสาหัสเท่ากับวิกฤตน้ำท่วมในปี พ.ศ.2554 หรือไม่? เพราะเหตุใด?” ผู้ตอบ ศ.คลินิก ทพ.วิรัช พัฒนาการณ์: น้ำท่วมในปีนี้เป็นต้นที่จังหวัดเชียงราย จากนั้นไหลไปหลายจังหวัดทั้งน่าน แพร่ พะเยา และจะไหลไปที่สุโขทัยที่เป็นที่ราบต่ำ จึงคิดว่าปีนี้น้ำจะท่วมมากกว่าที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อการบริหารงานทั้งเศรษฐกิจและการเมืองด้วย รัฐบาลอาจต้องแบ่งปันงบประมาณมาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบมากกว่าการมุ่งแจกเงินดิจิทัล

คำถามที่ 3 “ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่ธนาคารพาณิชย์จะต้องรับผิดชอบ 100% หากประชาชนถูกมิจฉาชีพหลอกหลวง?” ผู้ตอบ **ทพญ.กอบกุล พัฒนาการณ์**: ผู้พูดเห็นด้วย และกล่าวเสริมว่าจริง ๆ แล้วความรับผิดชอบน่าจะเป็นของผู้ที่ประมาทและหลงคารมผู้ที่มาหลอกหลวง เมื่อเห็นเบอร์โทรศัพท์ที่แปลก ๆ ก็ควรปฏิเสธและไม่ดำเนินการต่อเพราะความโลภ จึงจะเป็นการป้องกันได้ดีที่สุด แต่หากเกิดเหตุการณ์ที่เราไม่สามารถป้องกัน-แก้ไขได้จึงจะเป็นความรับผิดชอบของธนาคาร ผู้ฟังเห็นด้วยหรือไม่?

คำถามที่ 4 “สุภาชิต กินน้ำเห็นปลิง ท่านคิดว่ามีความหมายอย่างไร?” ผู้ตอบ **คุณกรรณิการ์ แสงอำพันธ์**: ผู้พูดกล่าวว่า เป็นสุภาชิตที่เพิ่งเคยได้ยินเป็นครั้งแรก ปลิงเป็นสัตว์น้ำชนิดหนึ่งที่อยู่ตามโคลนหรือทราย กินเลือดเป็นอาหารโดยมักจะเกาะกับตัวควายที่ลงไปแช่โคลน แต่ในความหมายของคำถามวันนี้ คิดว่าถ้าปลิงอยู่ในน้ำ น้ำจะสกปรก ดังนั้นก็ไม่ควรดื่มมันเพราะเป็นน้ำโคลน ดื่มน้ำฝนจะดีกว่า แต่ปัจจุบันน้ำฝนก็เกือบจะเหมือนน้ำโคลนไปแล้วเพราะไม่สะอาด เราก็ไม่ควรดื่มเช่นเดียวกัน ดังนั้น เราจะทำอะไรก็ตามต้องพิจารณาความเหมาะสมด้วย

★ **ผู้ประเมินฝึกรการพูดแบบฉับพลัน** โดย **รศ. ดร.นันทณี เสถียรศักดิ์พงศ์**: การพูดแบบฉับพลันเป็นการฝึกปฏิภาณไหวพริบและเปิดโอกาสให้สมาชิกที่ไม่ได้ทำหน้าที่ได้ตอบคำถาม วันนี้ ประธานฝึกรการพูดแบบฉับพลันมีการพัฒนาการพูดแบบก้าวกระโดด บุคลิกเป็นมิตร เรียกเสียงหัวเราะเป็นระยะและมีเรื่องเล่าที่เป็นประโยชน์แม้จะยาวไปหน่อย มีคำถามหลากหลาย แนะนำเพิ่มเติม การทวนคำถามควรให้ตรงกับคำถามครั้งแรก ผู้ฟังจะไม่สับสน สำหรับผู้ตอบคำถามทุกท่านล้วนเป็นอดีตนายกสโมสรฯ ตอบคำถามได้เป็นอย่างดี มีโครงสร้างครบ และทำให้ผู้ฟังได้รับความรู้จากคำตอบนั้นด้วย แม้ผู้ตอบบางท่านจะบอกว่าไม่เคยได้ยินเรื่องเกี่ยวกับคำถามเลย

★ **5 นาที มีสาระดี ๆ มาฝาก** เรื่อง “สว.พันธ์ใหม่กับการเมืองไทยในยุคปัจจุบัน” โดย **อ.ภาณุพงศ์ ไชยวรรณ**: โดยทั่วไปหน้าที่ของ สว.ตามรัฐธรรมนูญ 1) ตรวจสอบรัฐบาลผ่านการตั้งกระทู้ถาม 2) คัดกรองกฎหมายที่รัฐบาลนำเสนอ และ 3) แต่งตั้งบุคลากรต่าง ๆ เข้าสู่องค์กรอิสระ สว.มีอยู่ 2 มิติ คือมาจากการแต่งตั้งของคณะรัฐประหารที่ยึดอำนาจ ที่ถูกนิยามไว้ว่าเป็น สว.พันธ์เก่า และที่นิยามตนเองไว้ตรงกันข้ามกับ สว.พันธ์เก่า คือ สว.พันธ์ใหม่ ที่มุ่งปกป้องผลประโยชน์ของประชาชน หากปกป้องไม่ได้และมีผู้ขัดขวาง ก็จะออกมาฟ้องประชาชน ทำให้ประชาชนมีความหวังมากขึ้นกับการเมืองไทย

★ **3 นาที แห่งความหรรษานำพาความสุข** เรื่อง “อะไรก็ได้..ง่าย ๆ” โดย **คุณนิตยา ว่องกลกิจศิลป์**: บริษัทเล็ก ๆ แห่งหนึ่งที่ชายหนุ่มคนหนึ่งเป็นเจ้าของ วันนี้เขามีรุ่นน้องมาทำงานด้วย 4 คน ไกลเที่ยงแล้ว ชายเจ้าของบริษัทจึงถามรุ่นน้องว่า “เที่ยงแล้ว..กินอะไรกัน?” พลันมีเสียงแว่วมาว่า “อะไรก็ได้ ง่าย ๆ กะเพราก็ได้” ชายหนุ่มจึงสรุปว่า “งั้น..กะเพราเหมือนกันหมดนะ..” ทันใด ก็มีเสียงจากลูกน้องคนที่ 1 “กะเพราอะไรก็ได้ แต่ผมแพ้อาหารทะเล..” คนที่ 2 “กะเพราอะไรก็ได้..แต่ไม่เอาไก่ ผมเป็นเกิร์ท” คนที่ 3 ซึ่งเป็นหญิงเดียวในกลุ่ม “กะเพราอะไรก็ได้ แต่ไม่กินเนื้อ หนูนับถือเจ้าแม่กวนอิม..” ตามด้วยคนที่ 4 “กะเพราอะไรก็ได้..แต่ไม่กินหมู ผมเป็นอิสลาม..” ชายหนุ่มนั่งสักรูแล้วโทรศัพท์สั่งอาหารจากร้านเจ้าประจำ “ป้า..กะเพราถ้วยฝักยาวล้วน ขอไข่ดาวด้วย..5 กล่อง”...!!! HA..HA..HA.

★ **ปฏิคมแนะนำผู้มาเยือน** โดย **คุณหอม อาณาจักรทองคำ**: วันนี้ไม่มีผู้มาเยือนสโมสรฯ

พักการประชุม ดื่มน้ำ ชา กาแฟ พูดคุยตามอัธยาศัย (15 นาที) ขอขอบคุณผู้สนับสนุนอาหารว่างทุกท่าน

★ รายการฝึกการพูดแบบเตรียมตัว – มีผู้ฝึกชั้นบท 2 ท่าน

♡ บทที่ 3 การพูดสุนทรพจน์ เรื่อง “บ่วงชีวิตกับพระปริตรชาดก” โดย **คุณจุฑามาศ พันธุ์ทอง**: ผู้พูดกล่าวถึงคำว่า “บ่วง” ในพุทธชาดก ตำนานพระโมรปริตร เรื่อง “พญานกยูงทอง” ในพระไตรปิฎกเล่มที่ 27 พระสุตันตปิฎกเล่ม 29 เรื่องที่ 491 เนื้อเรื่องเกี่ยวกับพระโพธิสัตว์ที่ถือกำเนิดในครรภ์นางนกยูงตัวหนึ่ง เมื่อออกจากไข่มีรูปลักษณ์ที่สวยงามแตกต่างและเป็นเลิศกว่านกยูงใด ๆ เมื่อเติบโตใหญ่ได้ปลีกตัวไปอยู่ในป่าหิมพานต์แต่เพียงลำพังเพราะคิดว่าตนเองจะนำอันตรายมาสู่หมู่คณะและสาธยายพระปริตรทุกเช้า-เย็น จนเวลาผ่านไปเนิ่นนาน มีนายพรานคนหนึ่งได้ฝึกนกยูงตัวเมียเพื่อไปล่อให้พญานกยูงติดกับ 2 บ่วง คือบ่วงบาศก์ และบ่วงแห่งกาม ท้ายที่สุดพญานกยูงที่ติดบ่วงได้สาธยายธรรมให้แก่ นายพรานจนบรรลุเป็นปัจเจกพระพุทธเจ้า และพญานกยูงก็หายจากไป **ผู้ประเมินเฉพาะตัวโดย อ.เสน่ห์ คำวินิจ**

♡ บทที่ 8 พูดให้ผู้ฟังจำได้ เรื่อง “ทัศนคติบวก” โดย **คุณกานต์สินี วงศ์โพธิ์ชุ่ม**: ทัศนคติเป็นการมองโลกแบบต่าง ๆ ตามสิ่งที่หล่อหลอมมาทั้งการเลี้ยงดู การเรียนหนังสือ และสังคมที่อยู่ ซึ่งมีทั้งบวกและลบ ทัศนคติจะกำหนดการกระทำและผลของการกระทำว่าจะสำเร็จหรือล้มเหลว สมการของความสำเร็จ = ความพยายาม X ความสามารถ X ทัศนคติ หากทัศนคติเป็นลบ ความสำเร็จก็จะลดน้อยลงไป ดังนั้น ทัศนคติบวกจะมีผลทำให้ผลลัพธ์ของชีวิตเป็นไปในทางบวกและชีวิตมีความสุข ผู้พูดแนะนำวิธีการที่จะทำให้มีทัศนคติบวกโดย 1) อยู่ในสังคมคิดบวก 2) เรียนรู้และพัฒนาตนเองทางบวก และ 3) คิดดีมีอารมณ์ขัน **ผู้ประเมินเฉพาะตัวโดย รศ.ทัศนาศาสตร์ สวัสดิ์ชนะนนท์**

★ เล่าสู่กันฟัง เรื่อง “เบบี้บูมเมอร์กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก” โดย **รศ. ดร.บุญลือ เผือกผ่อง**: ผู้พูดเกริ่นถามว่า หากท่านมีลูกหลานที่เป็นผู้หญิงเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายด้วยคะแนนเฉลี่ยที่สูง แล้วบอกพ่อแม่ว่าไม่เรียนที่เมืองไทย จะไปเรียนที่ญี่ปุ่น และไม่สอบเข้าคณะใด ๆ เลยยกเว้นภาษาญี่ปุ่น หากท่านเป็นพ่อแม่ ปู่ย่าตายาย ท่านจะคิดอย่างไร ผู้พูดที่อยู่ในกลุ่มเบบี้บูมเมอร์รู้สึกสะท้อนใจกับสิ่งที่ได้ยิน แม้จะมีความรักและห่วงใยต่อเด็กรุ่นใหม่เพราะเป็นหลาน แต่เมื่อเขาตัดสินใจก็ต้องยอม เมื่อมีโอกาสได้ไปเยี่ยมเยียนพบว่าการไปญี่ปุ่นมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก ตั้งแต่มีการใช้แอปพลิเคชันต่าง ๆ ในการดำเนินชีวิต การบริการขนกระเป่า การตรวจคนเข้าเมืองที่ให้บริการดีมาก ผู้พูดกล่าวว่าตนเองเหมือนคนตาบอดที่เดินตามเขาไปเรื่อย ๆ ไม่รู้อะไรเลย และแนะนำว่าด้วยวัยเท่านี้ หากจะไปเที่ยวต่างประเทศ ควรไปกับบริษัททัวร์จะดีกว่า..!! (ด้วยข้อจำกัดของเวลา จะมาเล่าต่อโอกาสต่อไป..)

★ ผู้ประเมินทั่วไป โดย **รศ. ดร.ปราโมทย์ วัฒนัยธนาคม**: สำหรับผู้พูดบทที่ 3 เป็นผู้ที่มีความสามารถมาก พูดได้พรั่งพรูเรื่องที่พูดในส่วนของคำนำและสรุปทำได้ดี แต่เนื้อเรื่องเป็นเรื่องเล่าชาดกไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของบท ไม่ได้อธิบายความหมายที่ไม่เข้าใจ เช่น พระปริตร แนะนำให้ทบทวนจากคู่มือนักพูดเพิ่มเติม ผู้พูดบทที่ 8 มีทักษะเบื้องต้นดีและถูกต้อง น้ำเสียงและภาษากายดีเหมาะกับเรื่อง ตัวอย่างประกอบเรื่องดีและติดตามง่าย สรุปด้วยสไลด์ แนะนำเพิ่มเติม คำนำเป็นการให้บวกตัวเลขทำให้ยุ่งยากเกินไป มีการฉายสไลด์บางภาพที่ไม่ได้พูดถึง อาจนำออกไปก็ได้ และการใช้ภาษาในตัวอย่างประกอบเรื่องสามารถใช้คำที่สุภาพได้ ผู้พูดเล่าสู่กันฟังเลือกเรื่องที่น่าสนใจมาเล่า ทำให้เห็นภาพของประเทศญี่ปุ่นในปัจจุบัน ผู้พูดรายการ 3 นาที พรรษาฯ ทำให้หัวเราะได้ ผู้พูดรายการ 5 นาที มีสาระฯ ทำให้ผู้ฟังได้ทราบข้อมูลมากขึ้น แนะนำเพิ่มเติม ประธานฝึกการพูดแบบฉับพลันควรดูโน้ตให้น้อยลง เพราะมีลักษณะการก้มอ่านเหมือนกล่าวรายงาน และปรับแว่นตาให้เหมาะสม พิธีกรทำหน้าที่และเชื่อมโยงได้เป็นอย่างดีรวมทั้งการแนะนำสโมสรฯ แนะนำเพิ่มเติม การแนะนำธงสโมสรฯ ให้เพิ่มรายละเอียดได้อีก นายกสสโมสรฯ กล่าวเปิดสโมสรฯ ได้ดี

★ ผู้รายงานการใช้ภาษา โดย คุณกรรณิการ์ แสงอำพันธ์: วันนี้ผู้พูดส่วนใหญ่ใช้ภาษาได้ดี สั้นไหลและไพเราะ แนะนำเพิ่มเติม ได้แก่ การใช้คำควบกล้ำ เช่น ปากฏ (ต้องเป็น..ปรากฏ) การใช้คำไม่ถูกต้อง เช่น น้ำกำลังจ่อไปที่.. (ควรเป็น..น้ำกำลังไหลไปที่..) การใช้ภาษาพูด เช่น อย่างเจี๊ยะ (ควรเป็น..อย่างนี้) เยอะ (ควรเป็น..มาก)

รศ.ทัศนาศาสตร์ แนะนำเพิ่มเติม คำว่า “กินน้ำเห็นปลิง” ไม่ใช่สุภาษิต แต่เป็นคำพังเพย และอธิบายเพิ่มเติมว่า

- สุภาษิต หมายถึง ข้อสอนใจ ข้อเตือนใจ เช่น “คบคนพาล คนพาลพาไปหาผิด คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล”
- คำพังเพย หมายถึง คำเปรียบ เช่น “หัวล้านได้หัว”

★ ผลฝึกการพูดประจำสัปดาห์

♡ ผู้ตอบคำถามฉับพลันดีเด่น : รางวัลปรบมือ พร้อมรับ POPULAR VOTE CARD : อ.ภาณุพงศ์ ไชยวรรณ

♡ ผู้ฝึกการพูดแบบเตรียมตัว

บทที่	ผู้ฝึกพูด	ผลการฝึก	หมายเหตุ
3	คุณจุฑามาศ พันธุ์ทอง	กรรมการขอฟังใหม่	เป็นเรื่องเล่า
8	คุณกานต์นสิท วงศ์โพธิ์ชุ่ม	ผ่าน	รางวัลปรบมือ

♡ ผู้ประเมินเฉพาะตัวดีเด่น: -

★ ผู้รายงานคำพุ่มเพ็ญ โดย คุณภาณุมา กิตติวรรณ

★ ผู้รายงานการใช้เวลา โดย คุณภาณุมา กิตติวรรณ

★ ข้อคิดคำคมประจำสัปดาห์นี้: “สิ่งใดเกิดขึ้นแล้ว สิ่งนั้นดีเสมอ”

★ ปิดประชุม เวลา 18.00 น.

★ เรียบเรียง / รายงาน โดย คุณนิตยา ว่องกลกิจศิลป์

*****ขอขอบคุณผู้ทำหน้าที่ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกๆท่าน*****

ข่าวและประชาสัมพันธ์

★ ศ.คลินิก ทพ.วิรัช พัฒนาการณ์ แจ้ง

- เชิญคณะกรรมการสโมสรฯ สมัยที่ 50 เข้าร่วมประชุมครั้งที่ 2 วันที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ.2567 ที่ Jewel Impess (บ้านคุณโปรงงภา อัครชินเรศ) เรื่องต่อจากการประชุมครั้งที่ 1 และมีวาระเพิ่มเติม เวลา 12.00-14.50 น. พร้อมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

- ประชุมสโมสรฯวันอาทิตย์ที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ.2567 ย้ายสถานที่ประชุมไปที่ห้องประชุม Jewel Impess เชิญชวนสมาชิกสโมสรฯ ทุกท่านเข้าร่วมประชุมพร้อมกัน

- เชิญชวนสมาชิกฯ สมัครทำหน้าที่ในการประชุมสัปดาห์หน้า วันอาทิตย์ที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ.2567 สามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ของสโมสรฯ หรือแจ้งที่เลขาฯ ก็ได้

★ ขอเชิญชวนมิตร คิษย์ ครู และกัลยาณมิตรทุกท่านเข้าไป กด Like กดแชร์ กดติดตามข่าวสาร รูปภาพและ

กิจกรรมของสโมสรฯได้ทางเพจเฟซบุ๊ก www.facebook.com/lannapublicspeakingclub

และเข้าเยี่ยมชมติดตามข่าวสาร ข้อมูล รูปภาพ และรายการฝึกการพูดประจำสัปดาห์ ได้ที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

ของสโมสรฯ <http://lannathaispeakingclub.com>